



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ชู 'มะม่วงน้ำดอกไม้-ส้มโอ-ถั่ว'	แนวหน้า
2. แบนสารพิษทำต้นทุนเพิ่ม กษ.เร่งเยียวยาเกษตรกร	ไทยโพสต์
3. คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: ชีวิตหลังสารพิษ ถูกแบน	กรุงเทพธุรกิจ
4. เฉลิมชัย - มนัญญา ปิดชดเคาเหล่า เยียวยาปมสารพิษ	เดลินิวส์
5. Ministry eyes new farming technology	บางกอกโพสต์
6. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ข้าวแะงานถนัดของสื่อไทยบางจำพวก?	แนวหน้า
7. 'เสียหนู' ลั่นมติแบน 3 สารไม่ใช่สิ่งขี้มูก	มติชน
8. ครม.ตั้ง 'บรรสาน' รองเลขานายกฯ	ข่าวสด
9. ภาพข่าว: น้อมรำลึก	กรุงเทพธุรกิจ
10. 'อนุทิน' ย้ำไม่ทบทวมติแบน 3 สารพิษ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. อนุทินปกป้องแอ็ด มีจุดยืนต้านสารพิษ	ไทยรัฐ
12. 'หมีคั่นขอนารี' ผ่าทอเอกลักษณ์ชาวชัยภูมิ	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ชู 'มะม่วงน้ำดอกไม้-ส้มโอ-ถั่ว'

วันหยุดพิเศษที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14073 หน้า : 8 (กลาง)

ชู 'มะม่วงน้ำดอกไม้-ส้มโอ-ถั่ว'

■ พืชทางเลือกทดแทนปลูกข้าว

นางอัญญา ตราไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พบว่า เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) จากการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 825 บาท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จะได้รับผลตอบแทนสุทธิเพียง 347 บาท/ไร่ โดยพื้นที่ปลูกข้าวของจ.เพชรบูรณ์ ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม มี 3.4 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งจังหวัด

ไม้ผล ที่น่าสนใจนำมาปรับเปลี่ยนในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ มีต้นทุนการผลิต 14,934 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 4 - 5 ผลผลิต 1,123 กก./ไร่ เกษตรกรขายได้ในราคา 47.96 บาท/กก. คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 38,922 บาท/ไร่/ปี โดยผลผลิตในจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ขายให้ผู้รวบรวมจากต่างจังหวัด (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครปฐม) เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และผลผลิตร้อยละ 35 ขายให้

ผู้รวบรวมขายในต่างจังหวัด (เชิงราย และสุราษฎร์ธานี) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ขายให้ผู้บริโภคภายในจังหวัด นอกจากนี้ตลาดผู้บริโภคทั่วไปแล้ว ยังนำมาแปรรูปทำข้าวเกรียบมะม่วง ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตจากมะม่วงในพื้นที่ และอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกันคือ ส้มโอ ต้นทุนการผลิต 12,550 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตปีที่ 4 - 5 ผลผลิต 1,457 กก./ไร่ เกษตรกรขายได้ในราคา 25.65 บาท/กก. คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 25,562 บาท/ไร่/ปี โดยผลผลิตในจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ขายให้ผู้รวบรวมขายในต่างจังหวัด (นครปฐม และพิจิตร) และที่เหลืออีกร้อยละ 10 ขายให้ผู้บริโภคภายในจังหวัด

ด้านนางพัชรารัตน์ ลัมศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ.นครสวรรค์ (สศท.12) กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ยังมีพืชตระกูลถั่วที่เป็นพืชทางเลือกปลูกทดแทนช่วงฤดูนาปรังเพิ่มรายได้ และลดใช้น้ำเหมาะกับช่วงประสบปัญหาหน้าเพาะปลูกคือ ถั่วเขียว ต้นทุนการผลิต 2,408 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจาก

การผลิตในเดือนที่ 2 - 3 ผลผลิต 137 กก./ไร่/รอบการผลิต เกษตรกรขายได้ในราคา 21.7 บาท/กก. คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 565 บาท/ไร่/รอบการผลิต โดยผลผลิตในจังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ขายให้แก่ บริษัท สมชายพาณิชย์ 88 จำกัด จ.เจริญ 95 จตุรพรสุพานิช และผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ซึ่งรวบรวมผลผลิตส่งไปขายต่างจังหวัดแปรรูปเป็นถั่วเขียว ผ่านชักใช้

ทำแป้ง ไล้ขนม และเต้าส่วน ผลิตวันเส้น ถังออก รวมไปถึงบรรจุถุงจำหน่ายเพื่อบริโภคและเมล็ดพันธุ์ ส่วนผลผลิตร้อยละ 20 ขายให้ผู้รวบรวมเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ (กัมพูชา จีน) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 ขายให้ผู้บริโภคภายในจังหวัด

ทั้งนี้ รูปแบบเกษตรแบบผสมผสานจะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาและปริมาณผลผลิตของพืชสำหรับปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตและต่อราคา รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจ.เพชรบูรณ์ ผู้สนใจข้อมูลสินค้าทางเลือกในพื้นที่ หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรสำคัญในจ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศก.ที่ 12 โทร. 0-5650-3525 หรือ zone12@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : แบนสารพิษทำต้นทุนเพิ่ม กษ.เร่งเยียวยาเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8397 หน้า : 1 (ล่างขวา), 10

แบนสารพิษทำต้นทุนเพิ่ม กษ.เร่งเยียวยาเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ ● เกษตรฯ เหยแบ่น 3 สารเคมีทำต้นทุนเกษตรกรเพิ่ม 5-10 เท่า พบบ้างเหลือค่างในสต็อกกว่า 2.5 หมื่นตัน เตือนประชาชนเร่งแจ้งก่อน 1 ธ.ค.งดเว้นเจอโทษหนักคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้าน “เฉลิมชัย” ระบุต้องใช้งบในการทำลายที่สูงถึงลิตรละ 1 แสนบาท “พรศิลป์” อ้างอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เร่งแน่

เมื่อวันพุธ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรว่า

อ่านต่อหน้า 10

แบนสารพิษ

ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหลังปรากฏการณ์ 1 ธ.ค.62 ที่จะต้องยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี พาราควอต, โกลิฟอสเฟต, คลอร์ไพริฟอส ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติไว้ โดยมีมอบให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แต่ละกระทรวงสรุปผลกระทบและแนวทางการแก้ไขมายังกระทรวงเกษตรฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ในส่วนของ 1.กระทรวงพาณิชย์ ให้ติดตามในเรื่องของราคาสารเคมีเกษตร ที่อาจมีการฉวยโอกาสขึ้นราคา การทดลองลงทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 2.กระทรวงอุตสาหกรรม ทดสอบวัตถุอันตรายอาหารสัตว์ และสำหรับคนที่มีการใช้ 3 สาร จะมีผลกระทบหรือไม่ เช่น การนำเข้าตัวเหลือง กากแก้ว เหลือง ขี้ขาวโพแทสเซียม สัตว์ ขี้ขาวสาธิต ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อวางมาตรการต่อการนำเข้า และต้องเตรียมตัวว่าหากมีการ

ร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ว่าใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจะมีการค้าดำเนินการอย่างไร 3.กระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องมาช่วยเหลือในการตรวจร่างกายเกษตรกรประชาชนในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ และ 4.กระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องมีการออกมาตรการควบคุมการลักลอบนำเข้า เพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือทั้งหมด จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

“ทั้งนี้ การยกเลิก 3 สารและขึ้นเป็นบัญชี 4 นั้น **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้ทำต้นทุนการผลิตทางการเกษตร พบว่าเมื่อเลิกใช้ 3 สาร ต้นทุนของขบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เท่า ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลด โดยเป็นราคาค่าสารทางเลือกตามที่ยื่นบัญชีกับกรมวิชาการเกษตร และค่าเครื่องจักรกลค่าแรง ซึ่งแนวทางที่กระทรวงเกษตรฯ จะใช้คือการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ และการใช้สารอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้แทนทางการเกษตรปลอดภัย และการเป็นครัวของโลก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ สศก.กลับไปทำตัวเลขเปรียบเทียบทั้งก่อน 1 ธ.ค.62 และตัวเลขที่คาดการณ์หลัง 1 ธ.ค.62” นายอลงกรณ์กล่าว

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า สศก.ได้ทำรายละเอียดมานั้น พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการกำจัดวัชพืชนั้น แยกเป็น 1.ค่าแรงตายหญ้า (4 คนต่อไร่) อัตรา 1,200 บาทต่อไร่ต่อครั้ง 2.ใช้สารกำจัดวัชพืชร่อนอก 300 บาทต่อไร่ต่อครั้ง 3.ใช้พาราควอต หรือโกลิฟอสเฟต หลังวัชพืชร่อนอก 150 บาทต่อไร่ต่อครั้ง 4. ใช้กลูโฟซิเนตหลังวัชพืชร่อนอก 550 บาทต่อไร่ต่อครั้ง 5.จอบหมุนพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ หรือรถไถพ่วงท้ายคราดสปริง 350 บาทต่อไร่ต่อครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรได้เตรียม 1.ยกเว้นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ... และประกาศในเว็บไซต์ของกรมเพื่อรับฟังความเห็น (24 ธ.ค.-8 พ.ย.) และรวบรวมเสนอต่อกรมการวัตถุอันตราย 2.ยกเว้นคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่... เรื่องการดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง แจกปริมาณวัตถุอันตราย (พาราควอต, โกลิฟอสเฟต, คลอร์ไพริฟอส) และส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมและทำลายต่อไป ซึ่งหากไม่แจ้งครอบครองมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นทั้งหมดได้ให้กรมวิชาการเกษตรเตรียมดำเนินการ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค.2562 พบว่ามี 3 สาร คงเหลือประมาณ 23,000 ตัน และอยู่ในการครอบครองของสหกรณ์การเกษตร 518 แห่ง ประมาณ 500 ตัน ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมสหกรณ์ คาดว่าเมื่อถึง 1 ธ.ค.62 จะเหลือประมาณกว่า 200 ตัน รวมแล้วประมาณกว่า 2 หมื่นตันที่ทั้ง 3 สารเป็นปริมาณกว่าครึ่งของสารเคมีที่นำเข้ามาในไทย ทั้งนี้ ค่าทำลายสารประมาณตันละ 1 แสนบาท ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะใช้วิธีการใด ทั้งการรีเอ็กต์หรือรีไซเคิลหรือทำลาย เพราะมีทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและเอกชน เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีการแบนสารเคมีมาแล้วเมื่อประมาณปี 2557 แต่เพียงแค่ 1 ตัว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า ให้กรมวิชาการเกษตรสำรวจสต็อกสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ว่ามีอยู่ในประเทศเท่าใด ก่อนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม สามารถอนุญาตให้ส่งออกไปประเทศที่ยังใช้สารเหล่านี้ได้อยู่หรือไม่ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้นำเข้าและผู้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : แบนสารพิษทำต้นทุนเพิ่ม กษ.เร่งเยียวยาเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8397 หน้า : 1 (ล่างขวา), 10

ค้า รวมถึงงบประมาณในการทำสายที่สูงถึงสิบล้านบาท พร้อมกันนี้ให้เร่งศึกษาวิจัยสารชีวภัณฑ์ต่างๆ หากทดสอบประสิทธิภาพใช้ได้ผลจริง เปิดกว้างขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกรมควบคุมผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยนำเข้าตัวเหลือง กากถั่วเหลือง และข้าวสาลีปีละกว่า 7 ล้านตัน จากสต็อกวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศจะรองรับการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และกุ้งได้เพียง 2-3 เดือนเท่านั้น หากรัฐบาลไม่มีแผนรับมือ ธุรกิจเหล่านี้จะล้มสลาย ตลอดจนเกิดปัญหาการเลิกจ้างงานและปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาแน่นอน

“วันที่มีการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดมีผลบังคับใช้ ต้องห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ใช้ 3 สารนี้แน่นอน ไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรไทย อีกทั้งผู้บริโภคจะไม่ได้รับประโยชน์อะไร หากยังนำเข้าสินค้าที่ใช้สารเคมีที่ไทยยกเลิก เห็นชัดเจนว่าการตัดสินใจด้านนโยบายยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดนี้ รัฐไม่ได้มองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาให้รอบด้าน หากผู้บริหารประเทศรับข้อมูลที่ผิด ไม่มีทางที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง” นายพรศิลป์กล่าว

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เผยว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งก็ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรที่ยังสงสัยและเห็นต่างกันอยู่ และต้องดูแลเรื่องผลกระทบให้ชัดเจน รวมถึงจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า คนทั้ง 27 คนลงมติอย่างชัดเจนว่าแบน 3 สารพิษแล้ว จะไปแก้ไตรงนั้น ตนก็ไม่รู้ เพราะมันเป็นมติไปแล้ว ส่วนในวันที่ 1 ธ.ค. จะเป็นวันที่ให้ยกเลิก 3 สารพิษเหมือนเดิมหรือไม่นั้น ไม่ทราบ ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขเราจะยกเลิกทุกสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตประชาชนที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเราสนับสนุนไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนผลกระทบในมิติอื่นกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไป

ขณะที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การนำเข้าสารเคมีเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ ต้องไปพิจารณา แต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ หลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติสั่งแบน ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว และไม่ทราบเรื่องจริงๆ ที่นายเฉลิมชัย ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและทาสารทดแทน 3 สารเคมี.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: ชีวิตหลังสารพิษ ถูกแบน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11368 หน้า : 2 (ซ้าย)



ชีวิตหลังสารพิษ ถูกแบน

ด้วยความที่รู้จักกับชาวนาหมากพอสมควร ทำให้รับรู้เรื่องราว ความคิด ความรู้สึก รวมถึงความทุกข์ยากลำบากกายมากไม่น้อย การแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิด บางครั้งก็เห็นคล้ายเห็นต่าง ก็เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั่งเรื่องการแบนสารเคมีเกษตรชนิด ก็เป็นหัวข้อที่ 'ต้องคุย' ให้รู้เรื่อง

ทันทีที่มีกระแสเรื่องนี้ออกมา เกษตรกรที่อยู่กับเคมีมาทั้งชีวิตชาว จังหวัดพะเยาคนหนึ่ง บอกกับผมว่า "เอาราคาข้าวหอมปทุมให้ได้ซักแปด พันเถอะ อย่างน้อยเรื่องพวกนี้เลย" ความหมายของเขา คือ "ข้าวนาตอ" หรือนาปลั่ง สายพันธุ์หอมปทุมที่กำลังจะออกมา ควรช่วยชาวนาให้ขายได้ราคา ดีๆ หน่อยเถอะ เพราะโรงสีรับซื้อแค่ 7 พันกว่าเท่านั้น

ความหมายลึกไปกว่านั้น คือชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจ 'ภัย' ต่อสุขภาพพลย พวกเขาคำนึงถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าอื่นใด ไม่แปลกที่ทุกคนมักจะบอกว่า "แล้วจะให้ใช้อะไรล่ะ" คือเมื่อแบนตัวนี้ ก็ควรจะเสนอตัวอื่นมาแทน ขณะที่ทางออกที่หลากหลาย ฝ่ายคัดหวัง คือการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต แทนจะไม่มีอยู่ในความคิดของเกษตรกรที่เคยชินกับการใช้สารเคมีเลย เสียยอดเศรษฐกิจของชาวนาจากพะเยาเพิ่มเติมว่า ตามปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นเพื่อนัก ในรอบการผลิตจะใช้ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ การฉีดพ่นก่อนปักดำ เพื่อคุมหญ้าไม่ให้เกิด ต่อมาก็ฉีดตามคันนา เพื่อฆ่าหญ้า ไม้ให้คันนารกเกินไป

ในแต่ละครั้งจะจ้างเหมา 2,000-2,500 บาท ใช้ยาต่อครั้งละ 2 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 430 บาทต่อทีนาทั้งหมด 30 ไร่ เมื่อยังไม่มีย 'คำสั่ง' ใดๆ จากรัฐบาลในการใช้อื่นมาทดแทน เขาบอกว่า คงต้องเสียเงินจ้าง ตัดหญ้า

ค่าแรงงานตัดหญ้าในขณะนี้ เขาบอกว่าจะจ้างเหมาเช่นกันในราคาไร่ละ 70 บาท เขาทำนา 30 ไร่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 2,100 บาท

"เฮ้ย! ก็ถูกกว่าสิ" เราว่าแบบนี้ เขาสวนกลับทันทีว่า "ไม่ได้ตัดครั้งเดียว ยิ่งหน้าฝนต้องตัดเดือนละครั้ง" สรุปกว่าจะได้เกี่ยวชาวนาปี ต้องตัดอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป

"พวกเขาจะไปรู้อะไร ว่าเราเหนื่อยแค่ไหน เขาทำกันมานาน ก็ไม่เห็นเป็นอะไรกัน" หมู่ใหญ่ชาวพะเยาว่าแบบนี้ "ชาวนาไม่ได้โงะ"

ปฏิบัติการต่อการแบนสารเคมีจึงสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลของตัวเอง และยืนในมุมที่มั่นคง ซึ่งรอวันที่จะระเบิดออกมา

หากไล่เรียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ น่าจะมีไม่กี่กลุ่ม (ยกเว้นนายทุน ผู้นำเข้า)ไล่ตั้งแต่ **ผู้ผลิต** คือกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายทั้งรายใหญ่รายย่อย **ผู้บริโภค** คือผู้เลือกอย่างแท้จริงว่าจะกินแบบไหน **ผู้จัดจำหน่าย** คือผู้ที่ต้องตรึงตรองให้หนักว่าจะเลือกขายอะไรให้คนกิน **รัฐ** คือผู้กำหนด

รหัสข่าว: C-191107011079 (7 พ.ย. 62/03:42)

หน้า: 1/2



บริษัท อินโฟนิวส์ ทีวี จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: ชีวิตหลังสารพิษ ถูกแบน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11368 หน้า : 2 (ซ้าย)

นโยบายว่าจะชัดเจนหรือจริงจังกับประเด็นนี้แค่ไหนอย่างไร และ**สื่อมวลชน** คือผู้หนีบข้อมูลอยู่ได้รักรักรแต่อยู่ที่ว่าจะเลือกปล่อยแบบไหนออกมา

อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าหลังจากมติให้แบนสารเคมี 3 ชนิดของคณะกรรมการสารเคมีอันตรายออกมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา และหากไม่มีการทบทวนใดๆ อีก เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในวงการเกษตรบ้านเรา ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่างน้อยๆ ก็ 5 เรื่องเหล่านี้

1. องค์ความรู้ด้วยศัตรูพืชและวัชพืชจะต้องเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกว่าที่เป็นมา ทุกวันนี้รายังเชื่อกันว่าแมลงทุกตัวเป็นศัตรูกับพืชทุกต้น แต่ความจริงแล้วมีเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นตัวทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือวัชพืชทุกต้นก็ไม่ได้ไปขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูก ดังนั้นหากความรู้เหล่านี้ เพิ่มพูน จนสามารถกระจายสู่ทุกๆ พื้นที่ จึงเชื่อว่าน่าจะมีการตระหนักก่อนการใช้มากขึ้น

2. เทคโนโลยีทางการเกษตรจะถูกนำมาใช้ นำแปลกที่ความพยายามในการเป็น 'ครัวของโลก' ของประเทศไทย ไม่เคยคิดหรือคำนึงถึงเรื่องนี้เลย เรายังคงใช้วิถีการผลิตแบบเดิมๆ ตั้งแต่ครั้งศตวรรษก่อน อย่าง ข้าว ก็ตะบัตะบันปลูกกันไป เมื่อจากดำก็หันไปหวาน ได้ข้าวน้อยก็เพิ่มรอบในการปลูกให้ถี่ขึ้น พื้นที่ไหนน้ำดีๆ 5-6 ครั้ง ใน 2 ปี แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องสารเคมีขึ้นมา คงต้องกลับมาคิดว่าปลูกแบบไหนถึงจะสู้กับศัตรูฯ ได้ ให้นำแบบไหนถึงจะเหมาะกับพืช เหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต

3. การปรับตัวขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เช่น กรมวิชาการเกษตร **สำนักเศรษฐกิจการเกษตร** การยางแห่งประเทศไทย การปรับตัวที่วุ่นๆ คือการปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่ ให้ความรู้ใหม่ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น การจมอยองค์ความรู้เดิมๆ นอกจากไม่ช่วยให้เพิ่มผลิตรวมทางการเกษตรที่ควรจะเป็นแล้ว ยังปิดกั้นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่คิดค้นหรือทดลองลงมือทำโดยเกษตรกรตัวจริงด้วย อย่างเช่นที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทยเชื่อว่าสวนยางโลงมียางปลูกเป็นระเบียบ 70 ต้นต่อไร่ นั่นคือสวนยางที่ดี แต่มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่พิสูจน์แล้วว่า 40 ต้นต่อไร่ และปลูกพืชอื่นแซมในสวนยางด้วย คือการอยู่รอดอย่างแท้จริง และไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ให้เปลืองแรงเปลืองเงิน

4. การตื่นตัวของชุมชนต่อการจัดการใช้สารเคมี แม้จะมีหลายๆ พื้นที่ เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีทั้งหมด 56 ตำบล และ 7 เทศบาล ระบุในธรรมนูญชุมชนว่า ชุมชนตนเองปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การตื่นตัวแบบนี้ ยังไม่กว้างขวางนัก ทั้งๆ ที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องโดยให้ท้องถิ่นจัดการ เพราะทุกพื้นที่จะรู้ปัญหาของตัวเอง และชัดเจนว่าจะจัดการกับเรื่องนั้นอย่างไร อย่างกรณีแบนสารเคมีรอบนี้ อบต.หลายแห่งได้สั่งซื้อเครื่องตัดหญ้าจากจีนในราคาเครื่องละ 1,800 บาทเตรียมให้เกษตรกรในพื้นที่มาใช้ไปแล้ว

5. คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับภาคเกษตรมากขึ้น ทุกวันนี้อายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยู่ที่ 55 ปี อีก 10 ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น 65 ปี แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสารเคมีเกษตรนี้ น่าจะช่วยให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพเกษตรมากกว่าเดิม ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจเกษตรที่บริหารจัดการโดยคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 35 ปีเกิดขึ้นมากมาย และทุกกลุ่มต่างยึดแนวทางปลอดสารเคมีทั้งสิ้น

แม้จะเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจ แต่เชื่อว่านับจากนี้ไป วาระเร่งด่วนที่ต้องดูแลกัน คือทางออกที่เป็นรูปธรรมว่าจะจัดการอย่างไรกับคนที่ใช้เคมีจนเคยชิน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับที่ : 25592 หน้า : 1 (ล่าง), 16

หัวข้อข่าว : เอลิมชัย - มนูญญา ปิดเขตเกาหลี เยียวยาปมสารพิษ

เอลิมชัย-มนูญญา ปิดเขตเกาหลี เยียวยาปมสารพิษ

ขึ้นม่าน “เอลิมชัย-มนูญญา” ปิดเขตเกาหลี หลัง รมช.เกษตรฯ ไร้ข้อชู้ดคณณะ **◆ อ่านต่อหน้า 16**

สารพิษ □ ต่อจากหน้า 1

ทำงานหาแนวทางเชี่ยวชาญเกษตรกร “เอลิมชัย” แจงแก้ตั้งชุดทำงานรวบรวมข้อมูลเชี่ยวชาญเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องถึงมือผู้บริหารด้าน “บักลู่” ย้ำแบน 3 สารพิษตามขั้นตอนสั่งทำความเข้าใจเกษตรกรที่เห็นต่าง ขณะที่ยอดการนำเข้า เกษตรฯ 6-10 เท่า เตรียมใช้มาตรการแปลงใหญ่-เกษตรปลอดภัยทดแทน อึ้ง สศค. 3 สาร เหลือ 2.5 หมื่นตัน เตือนรีบแจ้งเร่งแจ้ง หลัง 1 ธ.ค.นี้ หากไม่แจ้งเจอโทษหนักจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท

จากกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) กับสินค้าไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.63 เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลไทยล้มเหลวเรื่องการให้สิทธิแรงงานภายใต้เขตการค้าเสรีภาคการค้า มีผลทำให้สินค้าส่งออกของไทย 573 รายการ ต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจหาทางแก้ผลกระทบ ส่วนในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ผู้แทนสหรัฐ ยืนยันไทยยังมีเวลาอีก 6 เดือนที่จะเจรจาเรื่องนี้ ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ทางสหรัฐมีท่าทีจะทบทวนเรื่องการคืนสิทธิจีเอสพีแก่ไทย หากรัฐบาลไทยมีการทบทวนเรื่องการแบน 3 สารเคมีอีกครั้ง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหนัก เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่รัฐสภา เกียกกาย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ซึ่งแจ้งกระทู้ถามสดของ น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในการประชุมรัฐสภาถึงเรื่องที่สหรัฐประกาศจะตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย แต่สหรัฐรับปากว่า จะทบทวนอีกครั้ง เป็นการทบทวนภายใต้เงื่อนไขเดิม หรือ

เงื่อนไขที่ไทยต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ว่า เรื่องการตัดสิทธิจีเอสพีนั้น มีการหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และ รมว.พาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาในการประชุมอาเซียน โดยสหรัฐจะนำผลของการหารือกับนายกรัฐมนตรีไทย ไปพูดคุยกับผู้นำสหรัฐ และผู้แทนการค้าพิเศษของสหรัฐอเมริกาต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาลักษณะ

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีมีการเรียกร้องให้ทบทวนการแบน 3 สารพิษของคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรที่ยังสงสัยและมีความเห็นต่างกันอยู่ด้วย รวมทั้งต้องดูแลเรื่องผลกระทบให้ชัดเจน

ด้าน น.ส.มนูญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติสั่งแบน ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว ส่วนที่นายเอลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาสารทดแทน 3 สารเคมี โดยไม่มีชื่อคนเข้าไปร่วมด้วย ทั้งที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องและทราบปัญหาในการแก้ไขได้ถูกจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้น ความคิดของตนอาจเป็นkenละแนวกกับ รมว.เกษตรฯ และไม่จำเป็นต้องเกลี้ยรีกัน เนื่องจากมีการพูดคุยกันอยู่ตลอด และต่างคนต่างทำหน้าที่ไปตามที่แบ่งงานรับผิดชอบกันแล้ว และทำตามนโยบายนายกรัฐมนตรีเรื่องการลด-ละ-เลิกใช้สารเคมี และเข้าสู่กระบวนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

น.ส.มนูญญา กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีท่าทีจะทบทวนเรื่องการคืนสิทธิจีเอสพีแก่สินค้าจากไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีการทบทวนการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดหรือไม่ นั้น ตนยังไม่ทราบเรื่องนี้เต็มอ่งว่าหากไทยจะเป็นศรีวิโลกเป็นศูนย์กลางทางอาหาร ต้องเตรียมความพร้อมให้วัตถุดิบมีความสะอาดปราศจากสารเคมีตกค้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภายหลัง ส่วนผลสำรวจของสำนักซูเปอร์โพล ที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีขวัญใจประชาชน หลังมีผลงานเรื่องการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดนั้น ผลโพลจะออกมาในแง่ไหนก็ยอมรับ เมื่อมาในแง่ดีก็ภูมิใจ และมีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชน

ขณะที่นายเอลิมชัย ซึ่งแจ้งว่า การตั้งคณะ

ทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการหามาตรการช่วยเหลือเชี่ยวชาญเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เป็นคณะทำงานฯ ที่มารวบรวมข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องถึงมือผู้บริหารเพราะข้อมูลดังกล่าวนั้น ต้องนำรายงานให้ผู้บริหารทราบอยู่แล้ว แม้จะมีมติแบน 3 สารเคมีแล้วก็ตาม แต่ต้องทำงานต่อไป โดยต้องรอผลสรุปจากคณะทำงานอีกครั้ง

ทางด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการทบทวนมติการยกเลิก 3 สารพิษว่า คิดว่าคงไม่ แต่ถ้าทบทวนก็ไม่เป็นอะไร แต่ในส่วนของการตรวจสาธารณสุขที่กำกับดูแลอยู่ ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิม การลงมติตั้ง 27 ชนิดมคืออย่างชัดเจนว่าแบน 3 สารพิษแล้ว ถือเป็นมติไม่ใช้การสั่งข่มขู่ ขณะเดียวกันคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ยกเลิก 3 สารพิษก็หมดวาระลงแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานมีสิทธิจะเรียกหรือ หรือเรียกประชุม

วันเดียวกัน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดว่า ที่ประชุมได้ไปปลดกระทรวงเกษตรฯ ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ให้ติดตามในเรื่องของราคาสารเคมีเกษตรที่อาจจวโอกาสขึ้นราคา การหลอกลวงทั้งในระบบออนไลน์-ออฟไลน์ กระทรวงอุตสาหกรรมติดตามผลกระทบต่อวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสำหรับรายที่มีกำไรซึ่ง สารจะมีผลกระทบหรือไม่ พร้อมวางมาตรการการนำเข้า และเตรียมตัวหากมีการร้องต่อองค์การการค้าโลก กระทรวงสาธารณสุข ตรวจร่างกายเกษตรกร-ประชาชน ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ และกระทรวงเกษตรฯ ต้องออกมาตรการควบคุมการลักลอบนำเข้า ก่อนสรุปแนวทางการช่วยเหลือทั้งหมดจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)** ได้ทำต้นทุนการผลิตทางการเกษตรฯ พบว่า เมื่อเลิกใช้ 3 สารเคมี ต้นทุนขบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เท่า ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลดลง โดยเป็นราคาค่าสารทางเลือกตามที่มีขึ้นบัญชีกับกรมวิชาการเกษตร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เฉลิมชัย - มนูญญา ปัดชดเกาเหลา เยียวายาปมสารพิษ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25592 หน้า : 1 (ล่าง), 16

และค่าเครื่องจักรกล ค่าแรง แนวทางที่กระทรวงเกษตรฯจะใช้คือการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ และใช้สารอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้แนวทางการเกษตรปลอดภัยและการเป็นครัวของโลก โดยให้สศก.ไปทำตัวเลขเปรียบเทียบ ทั้งก่อนและหลังวันที่ 1 ธ.ค. 62

นายอลงกรณ์ กล่าวด้วยว่า กรมวิชาการเกษตร เตรียมยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญญัติรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ...และประกาศในเว็บไซต์เพื่อรับฟังความเห็น รวบรวมเสนอต่อกรมการวัตถุอันตราย และยกร่างคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่... เรื่องการดำเนินการกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 เพื่อให้ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในครอบครอง แจ่งปริมาณวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมไปทำลาย หากไม่แจ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสารเคมีที่คงเหลือ ข้อมูล วันที่ 23 ต.ค. 62 พบว่า ทั้ง 3 ชนิด คงเหลือประมาณ 2.3 หมื่นตัน กำลังพิจารณาว่าจะใช้วิธีการใดทั้งการส่งกลับประเทศต้นทาง หรือ ให้รัฐทำลาย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

หัวข้อข่าว : Ministry eyes new farming technology

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : 2 (บน)

AGRICULTURE

Ministry eyes new farming technology

APINYA WIPATAYOTIN

The Ministry of Agriculture and Cooperatives will find farm machine and innovation technology to help 1.7 million farmers likely to be affected by the ban on three toxic farm chemicals.

However, it is also mulling whether it can help them offset higher harvesting costs, estimated to rise 10-fold after the ban takes effect next month. Alongkorn Ponlaboot, adviser to the agriculture minister, said yesterday the ministry will focus on helping farmers reduce production costs.

He said various departments have been told to prepare farm machines and innovations to help to farmers make the transition the ban takes effect on Dec 1. The ministry, he said, will focus on farmers harvesting major six economic crops — cassava, maize, palm, sugar cane, fruit and rubber — as they are the group which relied mostly on the chemicals, and so might see their production costs increase.

The Office of Agricultural Economics and Department of Agriculture will also study the cost of harvesting these six crops after the ban takes effect.

Earlier, the Department of Agriculture, a state agency under the ministry which fiercely opposed the ban, claimed harvesting costs will increase 10 times.

According to the study, the cost of cassava harvesting could rise to 1,200 baht per rai as farmers would need to hire workers for manual weed removing, and 550 baht per rai for using machines to eradicate the weeds.

Usually, the cost of removing weeds is only 150 baht per rai, thanks to the paraquat and glyphosate farm chemicals.

In addition, Mr Alongkorn said the Agriculture Ministry is working with the Commerce Ministry to control the price of alternative herbicides and insecticides, a major factor that can help farmers reduce harvest cost.

“We are working to find solutions to help farmers during the transition. Nevertheless, we cannot guarantee that these measures can help keep costs to the previous level before the ban effect,” said Mr Alongkorn.

After the ban, Thailand will not allow any shipments of product contaminated with those chemicals — a change which the US might regard as a non-tariff barrier.

5 กวนน้ำให้ใส



ข่าวแะ

งานกนัตของสื่อไทยบางจำพวก?



ข่าวแะ

งานกนัตของสื่อไทยบางจำพวก?

“สื่อรกแะ” – อาจใช้เรียกแทนสื่อที่พยายามจะบิดเบือนข่าวสาร กรณีนายกฯ ลุงตู่พูดถึง “ครีมรกแะ” ผลิตภัณฑ์ของนิวซีแลนด์ต่อหน้านายกฯ นิวซีแลนด์ โดยพยายาม “แะ” นายกรัฐมนตรีของประเทศตัวเอง เพื่อเอาใจกอกการเมือง บางกลุ่มที่อาจจะนำไปแชร์ต่อ ขยายผลต่อ ในการดิสเครดิตรัฐบาล โดยไม่สนใจที่มาที่ไปและข้อเท็จจริง

กรณีนี้ นำขึ้นชมที่มั่นักวิชาการในแวดวงที่ติดตามมอนิเตอร์สื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. ศศ.ดร.วรวิทย์ กรุจิต รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเสนอให้เฟซบุ๊ก Warat Karuchit ระบุว่า

“ข่าวออนไลน์ของ Workpoint เอาอีกแล้ว

เห็นได้ชัดว่าพยายามหาโอกาสแะรัฐบาลตลอดเวลา เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เอามาเป็นเป้าให้แฟนฯเข้ามาด่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ล่าสุด ลงพาดหัวว่า จาซินต้า อาร์ดีวัน นายกฯนิวซีแลนด์ “อดขำไม่ได้” ที่ลุงตู่บอกว่าครีมรกแะเป็นของจีนชื่อของนิวซีแลนด์ โดยเลือกภาพที่ลุงตู่คุยกับอาร์ดีวันแล้วอาร์ดีวันเหมือนจะหัวเราะออกมา ทำให้เข้าใจได้ว่า พอลุงตู่พูดอาร์ดีวันก็อดขำไม่ได้ ต้องหลุดหัวเราะออกมา เป็นเชิงดูถูก

แต่จริงๆ เรื่องนี้มาจากสื่อนิวซีแลนด์ ที่ใช้คำว่า surprised เป็นพาดหัวหลัก

โดยอธิบายว่า พอลุงตู่พูดจบ นักข่าวก็ถูกเชิญออกไปจากห้อง เพื่อให้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14073

หน้า: 1(บน), 5

Col.Inch: 109.56 Ad Value: 164,340

PRValue (x3): 493,020

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ข่าวสะงานหนักของสื่อไทยบางจำพวก?

สองประเทศได้พูดคุยกัน แต่พอลกลับมาใหม่ นักข่าวก็มาถามถึงเรื่องครีมรกกะ ซึ่งตอนนั้นนักข่าวบรรยายว่า “surprised and amused” ซึ่งไม่ได้แปลว่า อุดขำไม่ได้ หรือหลุดหัวเราะออกมาต่อหน้าลุงตู่ เพราะเป็นการพูดกับนักข่าว และเป็นการเล่นมุข หยอกล้อกันระหว่างอาร์ดีร์นกับ รมต.เกษตร ว่าใครหน้า อ่อนหน้าแก่

และที่ด่าๆกัน สุดท้ายกลายเป็น อาร์ดีร์น กับ รมต.เกษตร ที่ไม่รู้จัก สินค้าของประเทศตัวเองที่มีชื่อเสียงจริงๆ มีขายมานานแล้ว ดาราฮอลลีวูดก็ใช้ คนไทยก็ซื้อกลับมาฝากกันตั้งนานแล้ว

แบบนี้ ใครที่สมควรถูกตำหนิ ลุงตู่ หรือ นายกฯและรมต.ที่ไม่รู้จัก สินค้าประเทศตัวเอง

หรือสื่อที่ลงข่าวแบบเจตนาเสียดสี?”

2. คุณอัยฎางค์ ยมณาค ได้เรียงเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ อย่างละเอียดลออ ชัดเจน

ว่าด้วยเรื่อง “นายกฯนิวซีแลนด์ หรือ นายกฯไทย ใครกันแน่ที่ควร จะงง”

ขอสรุปเป็นประเด็นๆ ดังนี้

2.1 นายกฯไทย ปล่อยไก่ เรื่องครีมรกกะ หรือนายกฯนิวซีแลนด์เองที่ไม่รู้เรื่องครีมรกกะของชาติตัวเอง จน RNZ สื่อทีวีต้องทำข่าว โดยที่ผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตครีมรกกะกล่าวว่า “ฉันก็แปลกใจมากที่ท่านนายกฯ (กีวี)ไม่รู้และถือโอกาสให้ข้อมูลว่า เรา(นิวซีแลนด์)ผลิตรกกะที่ดีที่สุดในโลก ทั้งกลิ่นและกรีน เป็นทางเลือกธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแกะ”

แต่สื่อไทยบางแห่งไม่อ่านข่าวให้ดี หรือไม่ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก เลยเอาลิงค์ของ RNZ แบบข่าวนามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าวที่ตัวเองพาดหัวประมาณว่า... “สื่อทีวีลงข่าวนายกฯกีวีฯ นายกฯ

ไทยถามเรื่องรกกะทำไม”

คุณอัยฎางค์ ยมณาค บอกว่าอ่านบทความนี้จบแล้ว สื่อไทยและสื่อออนไลน์ไม่ควรจะเปลี่ยนเนื้อหาข่าวใหม่ ว่านายกฯไทยเตรียมตัวมาดีมาก แถมวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าที่คิด ขนาดนายกฯนิวซีแลนด์ยังไม่รู้ตัวว่า สินค้าตัวเองโด่งดังยอดนิยมในประเทศเพื่อนบ้าน

2.2 คุณอัยฎางค์ ยมณาค ตั้งข้อสังเกตว่า สื่อไทยและคุณคนไทยใน



อานเดรีย โยวีร์ประเทศนิวซีแลนด์... พวกไปจับไปประทุษร้ายแต่ก็คิดอะไรไปงกโลกในสมอง และมันหาสาระสัพัญญาคุณเหล่านี้ไม่ออกจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ประเด็นข่าวเรื่องนายกฯนิวซีแลนด์ว่ามีผลิตภัณฑ์เกษตรระดับโลกเช่น “ครีมรกกะ” ทำเอา นายกรัฐมนตรี ถึงกับงง เพราะไม่ได้อ่านและไม่รู้คำแปลด้วยซ้ำ

กะลาตัวจริงถล่มลงสู่กันสนุกปาก เรื่องครีมรกกะ แต่ไม่เคยรู้ว่ามีนอกกะลา หน้าตาเป็นยังไง

ยกตัวอย่างเช่น คนไทยและคนเอเชีย นิยมการมีผิวขาว มีผิวนวลสวย จึงทำให้ครีมบำรุงผิวประเภทต่างๆ ขายดิบขายดี ในขณะที่ฝรั่งซึ่งเกิดมาผิวขาวอยู่แล้ว ชอบไปนอนตากแดด เพื่อให้ผิวไม่ขาว อยากให้ผิวขาวๆ กลายเป็นผิวสีคล้ำ ผิดสีแทน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณไปคุยกับฝรั่งเรื่องครีมบำรุงผิว เข่าจะงง เพราะเข่าไม่รู้จัก ถึงแม้ว่าประเทศของเข่าจะผลิตออกมาและขายดี มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก็ตาม

“ถ้าคุณอยู่ที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แล้วคุณไปถามหาสถานเสริมความงาม คุณจะต้องเดินทางมาไกล เพราะหายาก แล้วถ้าคุณไปถามหาครีมบำรุงผิว ครีมทำให้ผิวขาว ฝรั่งจะงง เหมือนที่นายกนิวซีแลนด์ งง เมื่อลู่ลู่ถามถึงครีมบำรุงผิว”

2.3 คุณอัญญาณี ยมนาค ดีแสดหน้าสื่อไทยบางกลุ่มตรงๆ ว่า รายงานไปในทางเดียวกัน ซึ่งเข้าทางกองทัพในโลโก้โซเชียลที่เกลียดลู่ลู่ แล้วก็พากันเยาะเย้ยลู่ลู่ประมาณว่า ปล่อยไก่ และไร้สมอง ไร้ความสามารถ

โดยรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวถึงครีมรกกะของนิวซีแลนด์ว่า “ผมอยากทำงานร่วมกับนิวซีแลนด์ในเรื่องของเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร ถึงความล้ำหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอาหาร” ก่อนที่นายกฯ ไทยจะพูดถึงสามสินค้าชื่อดังของนิวซีแลนด์ได้แก่ กีวี นมวัว และ ครีมรกกะ

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากได้ยินแล้ว อาร์เดิร์น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นิวซีแลนด์ก็อดประหลาดใจและเข้าไปกับสิ่งที่ได้ยินไม่ได้ แล้วทั้งสื่อหลักของไทยและกองทัพโลกโซเชียล ก็แบบลิงก์ที่เว็บไซต์ข่าว RNZ เอาไปออกข่าว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข่าวลู่ลู่หน้าแตก

แต่... แต่ไม่มีใครอ่านข่าวใน RNZ หรือ ไม่ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ซึ่งข่าวที่เผยแพร่อยู่ใน RNZ ไม่ได้ยาวใหญ่ลู่ลู่ แต่... RNZ สื่อนิวซีแลนด์ ลงข่าวไขความงง นายกฯสาวของประเทศตัวเองที่ไม่เข้าใจบิกตู ชื่นชม “รกกะ”

สื่อนิวซีแลนด์รายงานและอธิบายว่ารกกะคืออะไร และทำไมนายกฯ สาวถึงไม่รู้จัก

ข่าวใน RNZ เขียนว่าอะไร...

เว็บไซต์ข่าว RNZ และเว็บไซต์ Stuff รายงานอธิบายความว่า รกกะที่นายกฯ ไทยเอ่ยถึงคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชะลอวัย พร้อมไปสัมภาษณ์นางแอนเจลา เพย์น ผู้ก่อตั้งบริษัท Agri-Lab Co-Products ผู้ผลิตครีมและแป้งรกกะ ปีละ 100 ตัน ส่งให้บริษัทเครื่องสำอางทั้งในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ปีก่อนทำเงินถึง 2.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 75 ล้านบาท “ฉันก็แปลกใจมากที่ท่านนายกฯ (กีวี) ไม่รู้และถือโอกาสให้ข้อมูลว่า เรา(นิวซีแลนด์) ผลิตรกกะที่ดีที่สุดในโลก ทั้งคลื่นและกรีน เป็นทางเลือกธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรกกะ” เพย์นกล่าว

“ถึงผลิตภัณฑ์จากรกกะจะไม่ใช้สินค้าที่รู้จักโดยทั่วไปสำหรับกลุ่มชนชั้นกลางและผิวขาวของนิวซีแลนด์ แต่ก็เป็นที่รู้จักในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมีอายุจากเอเชียที่ชื่นชมผลิตภัณฑ์ด้านรีวิรอย” เจ้าของบริษัทผลิตครีมรกกะกล่าวและว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญนายกฯ อาร์เดิร์น และรัฐมนตรีไอคอนเนอร์ มาเยี่ยมชมห้องแล็บผลิตรกกะของบริษัทตนที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14073

หน้า: 1(บน), 5

Col.Inch: 109.56 Ad Value: 164,340

PRValue (x3): 493,020

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ชาวแะงานหนักของสื่อไทยบางจำพวก?

เมืองฮอว์กเบย์

3. เรื่องข่าวแะ ประเด็นนายกฯ ลุงตู่ กับ “กริมรกแะ” สอนให้รู้ว่า
หนึ่ง สื่อแะมีอยู่จริง แะได้โดยไม่รู้สึกละอาย และไม่ต้องคำนึง
ถึงข้อเท็จจริง ต้องระวัง

สอง สื่อออนไลน์มีทั้งด้านที่มีดบอด และด้านที่ให้ความรู้ความเข้าใจ
คนใช้ต้องพยายามเสาะแสวงหาข้อมูลให้รอบด้าน

สารลัม

'เสียหนุ' ลั่นมติแบน 3 สารไมใช่สิ่งขี้มูก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบางกลุ่มเรียกร้องให้ทบวงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบน 3 สารเคมีว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรที่ยังสงสัยและเห็นต่างกันอยู่ และต้องดูแลเรื่องผลกระทบต่อชีวิตคน รวมถึงจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คิดว่าคงไม่ แต่ถ้าทบวงก็ไม่เป็นอะไร แต่ในส่วนของการกระทรวงสาธารณสุขที่ตนกำกับดูแลอยู่ ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิม ขณะเดียวกันคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ยกเลิก 3 สารพิษก็หมดวาระลงแล้ว ขณะนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ซึ่งนายสุริยะมีสิทธิ์ที่จะเรียกหารือหรือเรียกประชุมก็ต้องให้เกียรติ

"การลงมติแบน 3 สารพิษก็ลงมติไปแล้ว ถือเป็นมติ ไม่ใช่สิ่งขี้มูก คนทั้ง 27 คนลงมติอย่างชัดเจนว่าแบน 3 สารพิษแล้ว จะไปแก้ไขตรงนั้น ผมก็ไม่รู้ เพราะมันเป็นมติไปแล้ว ส่วนในวันที่ 1 ธันวาคม จะเป็นวันที่ให้ยกเลิก 3 สารพิษเหมือนเดิมหรือไม่นั้น ผมไม่ทราบ ยืนยันว่า สธ.เราจะยกเลิกทุกสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตประชาชนที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ สนับสนุนไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนผลกระทบต่อมิติอื่นกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไป" นายอนุทินกล่าว

ต่อมา ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน พร้อมด้วย นพ.สุชัช ภาณุจัน พิมาย ปลัด สธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งนี้ก่อนการประชุมตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์จาก จ.ราชบุรี และ

จ.สมุทรสงคราม กลุ่มอาสาสมัครแม่กลองในฝ่ายที่สนับสนุนการแบนสารเคมี จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.อัมพวา อ.เมือง อ.บางคนที เข้าให้กำลังใจคณะกรรมการ สธ.ในการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยได้มอบผักผลไม้ปลอดสารเคมีและใช้เกษตรอินทรีย์ในการปลูกให้แก่คณะทำงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมยืนยันว่าการแบนสารไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่เป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งนายอนุทินได้รับประทานผักและผลไม้ที่ชาวเกษตรกรนำมามอบให้ด้วย พร้อมร่วมกันแสดงพลัง โดยทำสัญลักษณ์ SAY NO ด้วยการนำมือทั้งสองข้างไขว่กันที่หน้าอก มือซ้ายชู 3 นิ้ว หมายถึงการแบนสารเคมี ส่วนมือขวาเป็นการกำมือซึ่งหมายถึงการไม่รับสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า กรณีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กษ. ไม่แต่งตั้งให้อยู่ในคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาสารทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตรว่า การไม่มีชื่อเข้าไปร่วมด้วยทั้งที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องและทราบปัญหาในการแก้ไขได้ถูกจุด โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่อาจต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บางฉบับ ในลำดับนี้ก็จะเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อผลักดันปุ๋ยอินทรีย์ ความคิดอาจเป็นคนละแนวกับนายเฉลิมชัยและไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจกัน เนื่องจากมีการพูดคุยกันอยู่ตลอด และต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ตามที่แบ่งงานรับผิดชอบกันแล้ว และทำตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลด ละเลิก ใช้สารเคมี และเข้าสู่กระบวนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หากไทยจะเป็นครัวโลกเป็นศูนย์กลางทางอาหาร ต้องเตรียมความพร้อมให้วัตถุดิบมีความสะอาด ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภายหลัง

ครม.ตั้ง'บรรสาน'รองเลขาธิการฯ

วันที่ 6 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ เป็นผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ต่อไปอีก 4 เดือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 190,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ครม.มีมติ

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายบรรสาน บุญนาค เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง และพ.ต.ท.อนุรักษ์ จิระจิตร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.เป็นต้นไป

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ
วันที่: พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ปีที่: 33 **ฉบับที่:** 11368
Col.Inch: 19.76 **Ad Value:** 47,424
ภาพข่าว: น้อมรำลึก

หน้า: 5(บนซ้าย)
PRValue (x3): 142,272

คลิป: สีสี่

น้อมรำลึก : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 11 พ.ย. นี้



'อนุทิน' ย้ำไม่ทบทวน มติแบน 3 สารพิษ

อ่านต่อหน้า | 4

'อนุทิน' ย้ำไม่ทบทวนมติแบน 3 สารพิษ

ผู้จัดการรายวัน 360 - "บิ๊กตู่" เผยแบน 3 สารพิษ อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ทำความเข้าใจ ปชช. ขณะที่ "อนุทิน" ชี้แบน 3 สารพิษเป็นมติ ไม่ใช่สิ่งที่ผูก จะมาทบทวนใหม่ ระบุเป็นสิทธิที่ "สุริยะ" จะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ด้าน "เฉลิมชัย-มนัญญา" ยืนยันมั่น แจงตั้งคณะทำงานฯ แครวรวบรวมข้อมูลเยียวยาเกษตรกร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีการเรียกร้องให้ทบทวนการแบน 3 สารพิษของคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งก็ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรที่ยังสงสัย และเห็นต่างกันอยู่ และต้องดูแลเรื่องผลกระทบให้ชัดเจน รวมถึงจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีมีกระแสข่าวว่าจะมีการทบทวนมติการยกเลิก 3 สารพิษว่า คิดว่าคงไม่ แต่ถ้าทบทวน ก็ไม่เป็นอะไร แต่ในส่วนของการทรงงสาธารณสุข ที่ตนกำกับดูแลอยู่ยืนยันยันเจตนารมณ์เดิม ขณะเดียวกันคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ยกเลิก 3 สารพิษ ก็หมดวาระลงแล้ว ขณะนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งนายสุริยะ มีสิทธิที่จะเรียกหาหรือ หรือเรียกประชุมก็ต้องให้เกียรติท่าน

"การลงมติแบน 3 สารพิษก็ลงมติไปแล้ว ซึ่งถือเป็นมติ ไม่ใช่สิ่งที่ผูก คนทั้ง 27 คนลงมติอย่างชัดเจนว่าแบน 3 สารพิษแล้ว จะไปแก้ไขตรงนั้นผมก็ไม่รู้ เพราะมันเป็นมติไปแล้ว ส่วนในวันที่ 1 ธ.ค. จะเป็นวันที่ให้ยกเลิก 3 สารพิษเหมือนเดิมหรือไม่เนั้น ผมไม่ทราบ ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขเราจะยกเลิกทุกสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเราสนับสนุนไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนผลกระทบในมิติอื่นกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไป" นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่า น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำหรือถึงเรื่องสารตัวใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คงไม่พูดคุย เพราะเรื่องนี้ น.ส.มนัญญา จะต้องไปรายงานนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตนมีหน้าที่แค่สนับสนุน หากสิ่งที่ทำมา มีประโยชน์

ด้าน น.ส.มนัญญา กล่าวว่า การนำเข้าสารเคมีตัวใหม่ เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ ต้องไปพิจารณา แต่ในส่วนของการทรงงเกษตรฯ หลัง คกก.วัตถุอันตราย มีมติสั่งแบน ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว

น.ส.มนัญญา กล่าวย้ำว่าไม่ทราบเรื่องจริงๆ ที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร และหาสารทดแทน 3 สารเคมี

ทั้งนี้ ระหว่างการสัมภาษณ์ น.ส.มนัญญา อยู่นั้น นายเฉลิมชัย ได้เดินลงมาพอดี น.ส.มนัญญา จึงได้ตั้งมาให้ตอบคำถาม กรณีการตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวโดยนายเฉลิมชัย ชี้แจงว่าการตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการหามาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

"ท่านมนัญญาได้ถามผมเรื่องการตั้งคณะทำงานฯ ได้บอกไปแล้วว่าเป็นคณะทำงานฯ ที่มารวบรวมข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องถึงมือผู้บริหาร เพราะข้อมูลดังกล่าวนั้น ต้องนำมารายงานให้ผู้บริหารทราบอยู่แล้ว วันนี้เราต้องทำงานต่อไป แม้จะมีมติ แบน 3 สารเคมีแล้วก็ตาม ซึ่งต้องรอผลสรุปจากคณะทำงานฯว่ามีปัญหาประเด็นอะไรบ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป" นายเฉลิมชัยกล่าว.

อนุทินปกป้องแอ็ด มีจุดยืนด้านสารพิษ

“มนัญญา” เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ส่วนที่ “เฉลิมชัย” ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาสารทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร ★ มีต่อหน้า 15

อนุทินปกป้อง ☆ ต่อจากหน้า 1

ไม่มีชื่อเข้าไปร่วมด้วย ไม่จำเป็นต้องเคลียร์กัน เพราะต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ โยนให้กระทรวงสาธารณสุขหาทางแก้การขาดแคลนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพราะนำเข้าจากอเมริกาไม่ได้ นายกษัย แบน 3 สารพิษเป็นไปตามขั้นตอน

ความลับหน้าเรื่องการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสที่ห้ามใช้เมื่อเข้าวันที่ 6 พ.ย. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ที่มีชื่อคนเป็นขวัญใจประชาชนเรื่องการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย รู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชน ส่วนกรณีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาสารทดแทน 3 สารเคมีทางการเกษตร โดยไม่มีชื่อตนเข้าไปร่วมด้วย ความคิดอาจเป็นคนละแนวกับ รมว.เกษตรฯ และไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจกัน เพราะมีการพูดคุยกันตลอดต่างคนต่างทำหน้าที่ตามงานรับผิดชอบ ทำตามนโยบายของนายกฯ เรื่องการลดเลิกใช้สารเคมีและเข้าสู่กระบวนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หากไทยจะเป็นครัวโลกเป็นศูนย์กลางทางอาหารต้องเตรียมความพร้อมให้วัตถุดิบมีความสะอาด ปราศจากสารเคมีตกค้าง ส่วนเรื่องที่มีเอกชนออกมาระบุว่า การแบน 3 สารจะทำให้ไทยไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรจากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำอาหารสัตว์ได้ เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการ

น.ส.มนัญญา ยังกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน อาทิ บริษัทนำเข้าสารเคมี และประชาชนว่าการนำเข้าสารเคมีเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ แต่กระทรวงเกษตรฯ หลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบนถือว่าหมดหน้าที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างยื่นให้สัมภาษณ์นายเฉลิมชัย ได้เดินลงจากห้อง

ประชุม รมว.มาพอดี น.ส.มนัญญา จึงดึงมือมาให้นายเฉลิมชัยชี้แจงว่า การตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวเพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องถึงมือผู้บริหาร เพราะต้องนำมารายงานให้ผู้บริหารทราบอยู่แล้ว ทั้งนี้ นายเฉลิมชัยยังได้กระซิบบอกก่อนเดินออกจากกลุ่มผู้สื่อข่าวด้วยว่า “เดี๋ยวจะไปปล่อยกระทรวงด้วยกัน”

นายเฉลิมชัยยังกล่าวด้วยว่า ได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เพื่อหาทางเยียวยาเกษตรกรแต่หากกระทบกับผู้นำเข้าวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารสัตว์ก็จะดำเนินการหารือไปที่กระทรวงและที่ต้องแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานเพื่อให้รวบรวมเพราะเห็นว่าการรวบรวมผลกระทบให้ข้าราชการดำเนินการไปก่อนเพื่อจะสรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนมาเสนอระดับบริหาร หรือรัฐมนตรีต่อไป

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีมีการเรียกร้องให้ทบทวนการแบน 3 สารพิษ ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกรที่ยังสงสัยและเห็นต่างกันอยู่ และต้องดูแลเรื่องผลกระทบให้ชัดเจน รวมถึงแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอน

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงเรื่องให้มีการทบทวนมติการยกเลิก 3 สารพิษของคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า คิดว่าคงไม่ กระทรวงยังยืนยันเจตนารมณ์เดิม คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ยกเลิก 3 สารพิษก็หมดวาระลงแล้ว ขณะนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน การแบน 3 สารพิษถือ

เป็นมติ ไม่ใช่สั่งข่มขู่ คนทั้ง 27 คนลงมติอย่างชัดเจนว่าแบน 3 สารพิษแล้วจะไปแก้ไขอะไร ส่วนในวันที่ 8.ค. จะเป็นวันที่ให้ยกเลิก 3 สารพิษเหมือนเดิมหรือไม่ ไม่ทราบ ยืนยันว่ากระทรวงจะยกเลิกทุกสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแอ็ดคาราบาว ที่มีการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างว่าแอ็ดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารทดแทนตัวใหม่ จะมีส่วนกับภาพลักษณ์ของกระทรวงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีเรื่องนี้ และที่แอ็ดก็ไม่ได้มาทำงานอะไรกับกระทรวง เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่ง แต่ด้วยความที่เป็นศิลปินตรงไหนที่เห็นว่าเป็นอันตรายก็ออกมารณรงค์ด้วยเสียงเพลง แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวง ไม่ได้ทำเพราะว่ากระทรวงไปว่าจ้างหรือขอร้องใดๆ เป็นการทำได้ด้วยตัวเอง เชื่อว่าคนเราออกมารณรงค์ขนาดนี้แล้วมีคนมาว่าจ้างให้เปลี่ยนจุดยืนคงไม่ใช่แอ็ดคาราบาว เพราะที่แอ็ดรวยจะตาย เงินแค่นี้มาเปลี่ยนแอ็ดไม่ได้”

อีกด้านที่กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวแทนเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม กับผู้บริหารกระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 ประมาณ 30 คน นำโดยนายสนั่น คล้ายเหลือ เดินทางมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิด และให้กำลังใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมมอบผักผลไม้ปลอดสารพิษให้นายอนุทิน ซึ่งนายอนุทินได้กล่าวขอบคุณพร้อมยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีตัวอื่นและการเข้าพบนายอนุทินครั้งนี้ นายสนั่นกล่าวว่า ตนเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยใช้สารเคมีมานานกว่า 10 ปีจึงไม่มีผลกระทบต่อการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรดังกล่าว อยากฝากรัฐบาลให้หนุนการทำเกษตรอินทรีย์ที่เป็นการเกษตรแบบไทย

ด้าน นพ.สันติ บุญยะสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สถานการณ์การเจ็บป่วยโรคจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรพบว่า ในปี 2560-2562 จ.สมุทรสงคราม ไม่พบเกษตรกรป่วยหรือตายจากสารพิษ เกษตรกรในจังหวัดส่วนมากปลูกมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี 3 ชนิด แต่จะใช้แรงงานคนและเครื่องจักร ส่วนกรณีที่เครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง ออกมาต่อต้านการยุติการใช้สารเคมี 3 ชนิดนั้น เครือข่ายมีแกนนำ 6 คน สมาชิกราว 1,091 คน และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

'หมี่คั้นขอนแก่น' ผ้าทอเอกลักษณ์ชาวชัยภูมิ



“ชัยภูมิ” เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านผ้าไหม มาตั้งแต่สมัย “เจ้าพ่อพญาแล” พ่อเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะผ้าไหมลาย “หมี่คั้นขอนแก่น” เป็นลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของ จ.ชัยภูมิ เกิดจากการนำหมี่คั้นลายโบราณมารวมกับลายหมี่ขอนแก่น นับเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ได้อนุรักษ์เป็นสมบัติของชาวชัยภูมิจนถึงปัจจุบัน

น.ส.มยุรินทร์ พันสนธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นการพัฒนากลุ่มเกษตรกรฐานรากโดยการส่งเสริมให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร เริ่มจากการปลูกหม่อนแปลงใหญ่ ซึ่งนายสุวิทย์ วัฒนอมรัตน์ นายอำเภอคอนสาร ได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนแบบยั่งยืน ทางกลุ่มเกษตรกรในเขตอ.คอนสาร ได้เน้นการปลูกหม่อนแปลงใหญ่

แบบอินทรีย์ เริ่มจากต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ ยังได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ชัยภูมิ สำนักงานเกษตร จ.ชัยภูมิ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย

ด้าน นางหนูเพชร สายบัว ประธานเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง ต.ดงบัง อ.คอนสาร เปิดเผยว่า เดิมทีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันมาตลอด จนกระทั่งปี 56 จึงได้รวมกลุ่มกันจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จัดเป็นกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง มีสมาชิกเริ่มแรก 64 ราย (ปัจจุบัน 54 ราย) มีการจัดการฝากเป็นเงินหุ้น และเงินออมให้แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการเองภายในกลุ่มสมาชิก ใช้เงินกองทุนสมาชิกโดยไม่มีการกู้กลุ่ม ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม-สาว

เส้นไหม-ขายไหมเส้น-ขายตัวไหม (ดักแด้)-ทอผ้า-จัดจำหน่ายแบบครบวงจร แต่ส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรฯ ดงบัง จะจำหน่ายเส้นไหม ซึ่ง



ตลาดภายในประเทศมีความต้องการเป็นจำนวนมาก สมัยก่อนขายได้ราคาไหมเส้นกิโลกรัมละ 1,000-1,300 บาท ปัจจุบันขายได้ราคา กิโลกรัมละ 1,600 บาท ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเราถือว่าเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใคร



ปัจจุบันเรายังสามารถขายตัวไหม (ดักแด้) ซึ่งสามารถนำไปทำอาหารทอด ยำ หรือแกงได้อย่างแซ่บและยังมีโปรตีนสูง ปลอดภัยอีกด้วย อาชีพ “ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม” นอกจากการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ถึงเดือนละ 3,000-10,000 บาท ต่อครอบครัว สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือ กลุ่มเราได้รับรางวัลระดับประเทศมากมายตั้งแต่ปี 60-61 และ ปี 62 เราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท) เป็นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรที่ภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรเรา ที่สำคัญบางครอบครัวสามารถส่งลูก ๆ เรียนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างสบาย กลุ่มเกษตรกรฯ ของเรายังได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมที่ทันสมัยเครื่องสาวไหมจากฝ่ายอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.มยุรินทร์ กล่าวอีกว่า กลุ่มเกษตรกรฯ ได้ร่วมกันผลิตไหมเส้น ได้ส่งจำหน่ายให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ถือเป็นตลาดส่งที่มีความมั่นคง

มาก ทั้งนี้ยังได้ส่งจำหน่ายไปยังตลาดทั่วภาคอีสานและอื่น ๆ พร้อมกันนี้ ยังได้ทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน อย่างเช่น เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ลายผีเสื้อ OTOP ระดับ 4 ดาว เป็นสีเขียวแบบธรรมชาติ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอคอนสาร ได้ช่วยพัฒนาความรู้โดยการให้เกษตรกรพัฒนารูปแบบการผลิตเพื่อพัฒนามูลค่าสินค้าและมีมาตรฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-5740-5539 น.ส.มยุรินทร์.

ชาติร์ ทวีนาท รายงาน